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    เปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

     -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  3           เรื่องเพื่อทราบ 
     -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องพิจารณา  
 4.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565  

วาระ 2 วาระ 3 

ประธานสภาฯ สืบเนื่องจากวาระที่ 1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติขั้นตอนรับหลักการการวาระที่ 
1 ก็ได้ด าเนินการเรียบร้อยน าไปสู่ การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติซึ่ งได้
ด าเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว  วันนี้ก็ได้น าการประชุมของคณะกรรมการ
แปรญัตติเข้ามาประชุมเป็นวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เป็นเรื่องการลงมติ 
อภิปรายวาระท่ี 2 เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสาโรจน์  ใจ
กระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติ
หลังจากที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้มารับเรื่องค าแปร
ญัตติทั้ง 3 วันที่ๆ 24 , 26 , 27 ปรากฏไม่มีสมาชิกมายื่นขอแปรในส่วน
คณะกรรมการขอแปรญัตติดังรายการต่อไปนี้ 

 (1) ขอปรับลดงบประมาณโครงการบ้านสวยด้วยมือเรา งบประมาณตั้งไว้ 
1,701,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

 (2) ขอปรับลดงบประมาณโครงการธนาคารโคเพื่อการผลิตต าบลกะปาง 
 งบประมาณตั้งไว้  1,980,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

ขอปรับลดทั้งหมด 

 (3) ขอปรับลดงบประมาณโครงการอุดหนุนกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ต าบลกะปาง 
 งบประมาณตั้งไว้ 670,000  บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ขอปรับลด

ทั้งหมด 

 (4) ขอปรับลดงบประมาณโครงการซ่อมแซมหลังคาห้องประชุมเทศบาลต าบล
กะปาง งบประมาณตั้งไว้ 496,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ขอ
ปรับลดทั้งหมด 
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 (5)  ขอปรับลดงบประมาณโครงการก่อสร้างที่พักส าหรับผู้มาติดต่อราชการ
ของเทศบาล งบประมาณตั้งไว้ 472,000  บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาท
ถ้วน) ขอปรับลดทั้งหมด 

 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ  ข้อบังคับที่ 59 การแปรร่างงบประมาณจะ
ท าได้โดยการขอลดรายจ่ายหรือขอลดจ านวนเงินที่ขอลดรายจ่ายตามระเบียบ  
จริงๆ โครงการทุกโครงการมีความจ าเป็นทั้งหมด ในฐานะคณะท างานก็มองดู
สิ่งต่างๆอะไรที่เกิดประโยชน์มากกว่ามองที่โครงสร้างพ้ืนฐานของประชาชนมอง
ที่ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐานหมู่
ที่ 1 ซึ่งในร่างเทศบัญญัติปีนี้ไม่ได้ให้งบประมาณลงไปเลย  ท่านประธานก็อยู่
มาหลายปีแล้วท่านเคยเห็นไหมครับที่เป็นแบบนี้ อีกอย่างโครงการต่างๆใน
ส านักงานเทศบาลมีความจ าเป็นที่เราอยู่ได้อย่างหลังคาเช็คจริงๆ ปัญหาอยู่ที่
รางน้ า การปรับลดงบประมาณครั้งนี้เสนอไปตั้งรายการใหม่เป็นอ านาจของฝุาย
บริหารต้องรับรองถึงจะท าได้ก็ได้ ก็ปรึกษาหารือกับฝุายบริหารผลปรากฏฝุาย
บริหารก็มีเหตุมีผลของท่านผมเองขอชี้แจงรายการที่ปรับลดไปตั้งเป็นรายการ
ใหม ่
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชื่น-คลองใหม่ หมู่ที่ 

4 ซึ่งก็เขียนอยู่ในแผนมีความจ าเป็นเพราะหมู่ที่ 4 งบประมาณลงไปน้อย 
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนับ -บ้านนาง

กระจาย หมู่ที่ 10 มีเหตุมีผลเติมเต็มในสิ่งที่เค้าขาด 
(3) โครงการบุกเบิกถนนนายหัวรั้ว-รางรถไฟ หมู่ที่ 6 มีความจ าเป็นต้องเติม

เตม็เพราะไปขอหนังสืออุทิศชาวบ้านแล้วชาวบ้านคาดหวังว่าจะได้ 
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพูน-บ้านนางฉ้าย เพียร

ดี หมู่ที่ 5 
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งขม้ิน – ปุาห้วยซาง 

หมู่ที่ 3 
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดชมพูพฤกษาราม – 

หนองอีริ้ง หมู่ที่ 1 โครงการนี้ได้สอบถามผู้ใหญ่ฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ท่านบอกให้ใส่โครงการนี้มาบรรจุอยู่ในแผนเรียบร้อย 

(7) โครงการที่ 7 อุดหนุนกลุ่มองค์กรสตรี หมู่ที่ 11 ซึ่งคณะกรรมการผมเอง
เคยพูดในสภาว่าได้งบประมาณไม่พอซื้อเครื่องครัวเพ่ือใช้งานเลยเพ่ิมเติม
ไป 

(8) อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสง เพ่ือไปตั้งไฟฟูาสาธารณะขยาย
เขตต่างๆ เพ่ือให้ต าบลกะปางมีงบประมาณด้านแสงสว่าง 

(9) งบกลางเพ่ือจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 มาฉีดให้พ่ีน้องประชาชน 
โดยจริงๆตามร่างงบประมาณ ข้อ 60 ห้ามแปรญัตติตั้งจ่ายเป็นรายการขึ้นใหม่
ยกเว้นได้รับการรับรองจากผู้บริหาร ทุกคนมีเหตุมีผลท างานร่วมกันไม่ได้มี
เจตนาอะไรทุกอย่างท าตามกติกาตามระเบียบกฎหมาย ขอชี้แจงเพียงแค่นี้
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณประธานกรรมการแปรญัตติ เชิญกรรมแปรญัตติท่านสุรชัย 
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นายสุรชัย  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ผมนายสุรชัย ใจ
กระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติตามที่ 

 คณะผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติ  ปี 2565 เข้ามาให้สภาพิจารณาซึ่ง
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณากันแล้วเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณ
เป็นไปแบบกระจุกไม่มีการกระจายทั่วถึง  ซึ่งเกิดความเหลี่ยมล้ าอย่างเห็นได้
ชัดไม่เกิดความเป็นธรรมต่อพ่ีน้องประชาชนโดยรวม ทางคณะกรรมการแปร
ญัตติจึงมีมติขอปรับลดโครงการดังกล่าวทั้ง 5 โครงการตามที่ท่านประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติได้น าเสนอไปแล้ว และได้มีมติเห็นชอบร่วมกันว่าขอ
เสนอโครงการทั้งหมด 9 โครงการตามที่ท่านประธานได้น าเสนอต่อท่านนายก
และได้เข้าร่วมประชุมหารือกับท่านนายกๆ ก็ไม่เห็นด้วยพวกผมมีมติไปแล้วก็
ต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ  ทางคณะกรรมการแปรญัตติเห็นว่า
โครงการต่างๆ ทั้ง 9 โครงการที่น าเสนอต่อท่านนายกนั้นจะเป็นการก่ อ
ประโยชน์ให้แก่พ่ีน้องประชาชนซึ่งมีความจ าเป็นต่อพ่ีน้องประชาชนโดยรวม
ส่วนใหญ่มากกว่า ไม่ว่าจะเติมเต็มหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หรือทุกๆหมู่บ้านที่ขาด
หายไป โดยเฉพาะโครงการที่ 9 ซึ่งตั้งไว้ในงบกลางเป็นเงินหนึ่งล้านแปดแสน
กว่าบาทเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์จัดซื้อวัคซีนมาฉีดให้แก่พ่ีน้องประชาชนในเขต
พ้ืนที่ต าบลกะปางของเรา ท่านก็เห็นแล้วว่าช่วงนี้โควิดมันแพร่ระบาดไปทุกที่
ทุกหมู่บ้านของเรา พวกเราเห็นความส าคัญเป็นล าดับต้นๆ เรื่องการจัดซื้อ
วัคซีน ซึ่งท่านก็เห็นแล้วว่าการเข้าถึงวัคซีนของประชาชนโดยส่วนใหญ่จะเข้าถึง
ยากมาก  ถ้าเทศบาลจะช่วยบริหารให้กับพ่ีน้องประชาชนในต าบลถือว่าจะเป็น
การดขีอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านสมรส 

นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสมรส  
เพียรดี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 โดยฐานะหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ 
สืบเนื่องมาจากวันที่ 23 ที่ผ่านมาเรื่องร่างเทศบัญญัติปี 65 พวกผมได้ผ่านมติ
สภาแห่งนี้เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติแล้ว มาพิจารณาดูกับเพ่ือนสมาชิกว่า
อะไรขาดตกบกพร่องไปบ้างอย่างที่กล่าวมาแล้ว 2 ท่าน ที่จริงมีเยอะท่ าน
ประธานไมใช่แค่ 5 โครงการนี้ที่ตัดปรับลดมีเป็น 20 พวกผมแต่มาพิจารณา
แล้วลงมติ 5 โครงการห้าล้านสองแสนโดยประมาณ ผมเห็นด้วยในสิ่งที่พวกผม
เสนอตัดไปต่อเติมในสิ่งที่ประชาชนไม่มีไม่ได้รับเลย ท่านนายกท่านคิดดีท าดีแต่
บ้างครั้งมันไปไม่รอดหลายอย่างเรื่องโครงการ แต่สิ่ งที่เราน าเสนอน่าจะดีกว่า
ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมก็ไม่รู้  วันนี้ผมได้ข่าวว่าใกล้ๆบ้านเราติดต่อ
บ้านเราเค้าปิด อบต.หนึ่งต าบลโควิดท าเรื่อง ใครกลัวไม่กลัวไม่รู้จริงๆการ
ประชุมผมอยากนั่งด้านนอกผมกลัววันก่อนประชุมนอนไม่หลับ 3 -4 วัน
ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 ท่าน ผมขอท าความเข้าว่าการประชุม
วาระ 2 เริ่มจากให้คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 ท่านอธิบายภาพรวม ท่าน
นายกจะมีอะไรบ้างเข้าสู่การพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล าดับจากข้อที่ 1 ถึง 
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ข้อที่ 5 ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาหมวด
ที่ 3 ในเรื่องญัตติข้อที่ 51 ให้พิจารณาเรียงตามล าดับข้อ เชิญท่านนายกครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล  ในส่วนของคณะกรรมการแปร
ญัตตินั้นผมไม่เห็นด้วยครับ เป็นผู้บริหารในการด าเนินงานที่ผ่านมานั้นผมคิด
แล้วว่าการบริหารทิศทางการพัฒนาต าบลกะปางนั้นเป็นอย่างไร วางแผนตั้งแต ่
เริ่มต้นเพราะขณะนี้ถ้าเราไม่กระตุ้นเศรษฐกิจถึงท าถนนหนทางให้สะดวกสบาย
แต่คนก็ยังมีหนี้ไม่มีความเจริญงอกงามได้  ถ้าชุมชนยังอ่อนแอถ้ามีแต่ถนน
หนทางท าให้คนสัญจรไปมาแต่ไม่มีเงินที่จะใส่น้ ามันเดินทางจะท าเพ่ืออะไร 
โครงการทั้งหมดที่ท าไว้วิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว เช่นโครงการธนาคารโค
กระบือถ้าเราชื้อ 100 ตัวพอปีที่ 2 เท่ากับ 200 ลูกมันตกพอปีที่ 3 ลูกเกิดมา 
1 ตัวเท่ากับ 300 ทวีคูณไปเรื่อยแต่ละๆปีมันจะคลุมทั้งพ้ืนที่พ่ีน้องประชาชน
จะได้ผลประโยชน์จากโครงการนั้น  โครงการที่ 2 บ้านสวยด้วยมือเราจะมีท่อ
ไปให้พ่ีน้องประชาชนเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่แล้วเราซื้อกลับเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ครัวเรือน มีต้นไม้ที่กินได้ทั้งหมด 25 อย่างเพ่ือให้ครอบครัวปลูกในสิ่งทีกินกิน
ในสิ่งที่ปลูกมีกินมีใช้มีจ่ายในครัวเรือน โครงการผมพูดสักหนึ่งสายผมก็ได้ยืนยัน
ในสภาแล้วว่าถนนสายหัวรั้วไม่มีเอกสารที่มาว่ายืนยันว่าอุทิศที่ดินเลยแล้วคุณ
ยังไปตั้งใช้งบประมาณทั้งที่ยังไม่ได้อุทิศที่ดินให้เลย ถนนของแต่ละสายนี้อยาก
บอกท่านว่าในการบริหารจัดการอยากให้คิดใหม่แบบเขตทั้งสายไปเลยอย่าคิด
เป็นหมู่บ้าน ในส่วนของท่านที่ตัดหมดแล้วยังส่วนที่ไม่ควรไว้ด้วยศูนย์เรียนรู้ถ้า
ตัดกลุ่มอาชีพตัดเรื่องศูนย์อาหารไปแล้วศูนย์เรียนรู้ไว้เพ่ืออะไรอยากให้สมาชิก
มองโลกให้กว้างขึ้นในการบริหารจัดการฝากสมาชิกพิจารณาดูว่าจะเอาร่างเดิม
หรือร่างใหม่ที่คณะกรรมการแปรญัตติตัดไปให้คิดกันดูขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายก เชิญท่านสมรสครับ 

นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสมรส  
เพียรดี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ท่านนายกพูดก็มีเหตุมีผลผมก็เห็นด้วย 
เหตุผลผมก็มีในเรื่องสายหัวรั้วเห็นสมาชิกบอกมาว่ามีเอกสารหนังสืออุทิศผม
สอบถามไม่ใช่ใช้แต่หมู่ที่ 6 ถนนสายหัวรั้ว  ผมในฐานะสมาชิกก็ถามทั้งหมดใน
เรื่องโครงการถนนคอนกรีตที่ลงมาหมู่ที่ 10 ก็เมื่อครั้งท่านรองนายกอยู่บ้าน
นายนับครั้งก่อนเค้าท า 170 เมตรแต่สุดท้ายประมาณปี 64 เค้าท า 120 
เมตร ยังขาดอยู่ 70 เมตร ไม่ได้ท าเค้าเกรดอะไรเรียบร้อย  พอฝนตกเต็มที่เลย
ดินทั้งนั้นถนนบุกเบิกใหม่ก็ขาดตอนอยู่แล้วท าอย่างไรผมขอใครพวกพ้องผมไม่
มีอะไรทั้งหมดทั้งสิ้น หลายๆโครงการที่ท่านบอกก็มีเหตุผลแต่ให้ชะลอไว้ก่อน
ท่านประธานเอาเรื่องที่ประชาชนเร่งด่วนก่อนขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมรส เชิญท่านสนิทครับ 

นายสนิท จันทร์คง ผมอยากถามท่านประธานว่าที่พูดๆได้แต่คณะกรรมการแปรญัตติ ผมจะพูดได้
ไหมในสิ่งที่แปรญัตติขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาครับ 
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ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบวาระท่ี 2 ผู้แปรที่ไม่ยื่นค าแปรก็ไว้ไม่มีสิทธ์น าเสนอครับ 

ประธานสภาฯ หลังจากนี้ขอเป็นที่ละข้อเริ่มจากข้อที่ 1 แล้วก็คนที่ได้เสนอญัตติไว้เท่านั้นครับ 
 เชิญท่านสาโรจน์ครับ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนายสาโรจน์  
ใจกระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอชี้แจงเรื่องที่ท่านนายกพูดประเด็น
แรกท่ีผมพูดถึงเรื่องสายหนองหัวรั้วที่ท่านบอกว่าไม่มีหนังสืออุทิศอะไรต่างๆได้
สอบถามและได้รับค ายืนยันจากท่านที่ปรึกษาและท่านเลขาซึ่งเป็นเรื่องภายใน
ของพวกท่านปรึกษากันเอาเองเรื่องนี้ไม่ได้ติดใจอะไร  ประเด็นที่ 2 เรื่อง
อาคารศูนย์เรียนรู้จริงๆแล้วที่ท่านว่าตั้งท าใหม่ที่เจตนาเราจะเว้นไว้ท าเพราะ
โครงการหมู่ที่ 1 ไม่มีอะไรเลยอีกอย่างท่านสนิทก็เอ่ยชื่อสถานที่ไว้ 2 -3 แห่ง
เผื่อจะได้ ผมคิดว่าเมื่อหมู่ที่ 1 ไม่ได้อะไรเลยได้อาคารศูนย์เรียนรู้ไปก็ยังดีเผื่อ
ได้ใช้ที่ประชุมเผื่อเกิดปัญหาโควิดอย่างนี้ใช้เป็นที่พักคอย ผมเข้าประเด็นเลย
ท่านประธานชี้แจงแต่ละโครงการ  โครงการบ้านสวยด้วยมือเราเพราะไม่ได้รู้
รายละเอียดมากมายรู้จากฝุายบริหารบอก โครงการต่างๆที่ตั้งซื้อท่อปลาดุก 
ซื้อไก่ แจกชาวบ้านผมมองโครงการส่วนใหญ่ที่ผ่านมาโครงการแบบนี้ล้มเหลว
ทั้งนั้น  หมู่บ้านท่านประธานก็คงเห็นจากปลาดุกผมเชื่อทุกหมู่บ้านก็คงเห็นที่ให้
พ่ีน้องประชาชนมาถือหุ้นเหมือนเบี้ยหัวแตก  กว่าจะเป็นจริงมันยากครับเรา
มองอย่างนี้ครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ผมขอท าความเข้าใจใหม่หลังจากนี้จะมีการพิจารณาแต่ละข้อแล้วก็ขอมติ 
ตอนนี้ขอโครงการที่ 1 โครงการบ้านสวยด้วยมือเรา ฝุายนี้มีคณะกรรมการแปร
ญัตติ 3 ท่านจะคุยอะไรบ้างเชิญ หลังจากนั้นผู้บริหารจะคุยหรือไม่เชิญ ทั้ง 2 
ฝุายคุยเสร็จผมขอมติเอาตามนี้นะครับ เชิญท่านนายครับ 

นายกเทศมนตรี โครงการบ้านสวยด้วยมือเราจริงๆก็ชี้แจงไปหลายครั้งในการบริหารจัดการ ผม
คิดว่าขณะนี้โควิดมันระบาดคนไม่สามารถไปจับจ่ายใช้สอยได้นอกพ้ืนที่ ส่วนที่
สองผมต้องการให้ฟ้ืนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่มีรั้วกินได้ในชุมชนทุกคนมีกินมี
ใช้มีจ่ายในครัวเรือนไม่ต้องดิ้นรนไปซื้ออย่างเดียว เรามีวัสดุการฝึกอบรมพอฝึก
อบรบแล้วจนเข้าใจในการเลี้ยงปลาเราให้ท่อไปให้ไก่ไปให้ต้นไม้ให้อาหารปลา
อาหารไก่เมื่อพาไปแล้ว ส่วนเงิน 1,000 ที่เค้ามาสมทบไม่ใช่ลงหุ้น ใน 1,000 
นี้มาลงทุนในการซื้อวัตถุดิบในการผลิตการท าอาหารแล้วเอากลับคืนไปเพราะ
เราตั้งในข้อบัญญัติในกลุ่มเลี้ยงโคกระบือไปซื้อที่จัดท าอาหารสัตว์ครบวงจร
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายก ผมขอมติท่านใดเห็นด้วยกับคณะกรรมกรรมการแปรญัตติ
โครงการบ้านสวยด้วยมือเรายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 6 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ 5 เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภาฯ โครงการที่ 2 โครงการธนาคารโค เชิญท่านสมรส 
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นายสมรส  เพียรดี โครงการธนาคารโคกระบือถ้าพูดถึงทฤษฎีเค้าสวยแต่เค้าเอาเวลาปฏิบัติ ผม
มองว่าน่าจะเป็นไปตามความต้องการของประชาชน แต่ที่นี้หมู่ที่  10 มี
โครงการโคกระบือมีอยู่ดูแล้วสวยมี 200,000 บาทจากฝุายปกครองตก
งบประมาณมาประมาณ 4 ปีก็ยังมีอยู่เพราะหมู่ที่ 10 บริหารจัดการดีไม่ใช่หมู่
อ่ืนบริหารจัดการไม่ดี มีลูกมีหลานเต็มไปหมดแต่มีปัญหาว่าผมอยู่ที่บ้านมีที่ดิน
อยู่นิดเดียวไม่เยอะหมู่ 10 เป็นที่เจริญพอสมควรไม่รู้ไว้ตรงไหนท่านประธาน ดี
มีไฟฟูาภูมิภาคผ่านใหญ่ๆ พอได้หาที่เลี้ยงที่จริงหากท่านบอกลงหมู่บ้านเท่านั้น
เท่านี้ ผมก็มองเห็นว่าควรปรับลดก่อนค่อยตัดออกไปขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านคณะกรรมการแปรญัตติมีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าหากไม่มีผม
จะขอมติใครเห็นด้วยคณะกรรมการแปรญัตติข้อที่ 2 โครงการธนาคารโคเพ่ือ
การผลิตต าบลกะปางยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 6 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ 5 เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภาฯ การพิจารณาข้อที่ 3  โครงการอุดหนุนกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ต าบลกะปาง มี
ท่านใดอภิปรายเชิญท่านสาโรจน์ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ตามระเบียบท่าน
ประธานขอให้ชี้แจงโครงการอุดหนุนกลุ่มเลี้ยงสัตว์ ก็มีเหตุมีผลผมมองแล้วกลุ่ม
เลี้ยงสัตว์ต าบลกะปางมีไม่มากงบประมาณไปกระจุกไปกระจายขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญท่านนายกครับ 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมคิดว่าถ้าพูดก็ยังไม่มากที่
เป็นสมาชิกขณะนี้จริงๆแล้วโคกระบือมาตั้งแต่เป็นยุคที่เป็นอบต.ด้วยซ้ าแต่
ขณะนั้นมีการอุดหนุนจากปศุสัตว์มาแล้วไปเลี้ยงในค่ายเทพสตรีศรีสุนทรผล
สุดท้ายขณะนี้ออกจากค่ายเทพสตรีไปฝากไว้ที่คอกหญ้าเขาโร แล้วเกิดลูก
ขณะนี้ให้สมาชิกในต าบลกะปางมา 27 ตัวทยอยให้มาทุกปีมีหญ้าแห้ง
เรียบร้อยมีการจดทะเบียนเรียบร้อยถูกต้องตามกระบวนการที่ด าเนินการ กลุ่ม
นี้ผมถือว่าเป็นความเข้มแข็งมากที่เดียวแล้วเงินอุดหนุนที่มาไม่ใช่ไปซื้อวัวไป
เตรียมการจัดตั้งโรงผลิตอาหารสัตว์ทั้งหมดเพราะพันธ์พืชต่างๆปศุสัตว์ให้มา 
แล้วก็สอบถามพ่ีน้องประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ผลสุดท้ายมีสมาชิกโคกระบือที่
สมัครใหม่เราตั้งไว้หมู่บ้านละ 120 คน ขณะนี้สมัครใหม่มาทุกหมู่บ้านเพ่ือ
รองรับความเจริญเติบโตของโคกระบือ  ผมคิดว่าสมาชิกตรงนี้ต้องเปิดใจให้
กว้างและรับความเป็นจริงให้ได้ด้วยเหตุด้วยผลผมคิดว่าโครงการทุกโครงการที่
ท าๆเพ่ือพ่ีน้องประชาชนต าบลกะปางทั้งนั้นขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ผมไม่ทราบจริงๆว่ากลุ่มนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ประธานกลุ่มที่นายกพูดถึงคือใคร 
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นายกเทศมนตรี กลุ่มนี้ชื่อที่จดทะเบียนหลายปีมาแล้วชื่อน้องวรที่ดูแลเรื่องสัตว์ต าบลกะปาง ผม
คิดว่าประธานก็คงจะรู้ที่เอาวัวมาแจกที่หมู่ที่ 6 หลายคนไปอยู่ หมู่ที่ 10 ก็ได้ 
วัวเหล่านี้ไม่พอเลยมาจัดตั้งเป็นธนาคารโคกระบือต าบลกะปาง 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่านใดเห็นด้วยคณะกรรมการ
แปรญัตติข้อที่ 3 โครงการอุดหนุนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ต าบลกะปางยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 6 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ 5 เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง  

ประธานสภาฯ ข้อ 4.โครงการปรับลดงบประมาณโครงการซ่อมแซมหลังคาห้องประชุม
เทศบาลต าบลกะปาง 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกครับ 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล ผมคิดว่าท่านประธานให้
เวลามากพอแล้วแต่ท่านประธาน ผมติดเป็นประธานเผาศพมอบให้ท่านรองเป็น
ผู้ด าเนินการการแทน ในส่วนของท่านได้พูดถึงซ่อมหรือไม่ซ่อมถ้าเราไม่เปลี่ยน
หลังคาห้องนี้ฝาเพดานก็ไม่สามารถซ่อมได้เพราะกระเบื้องเก่ามาหลายปีแล้ว
อาคารหลังนี้ปรับปรุงมาเยอะมากแล้วแล้วขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ก็จริงๆ ก่อนหน้านี้ผมได้คุยว่าเพ่ือให้กระชับแต่ถ้ากระชับมากก็โดนต าหนิจาก
เพ่ือนสมาชิกอีกท่านนายกก็ขอให้กระชับเพราะท่านมีภาระกิจก็ดูตาม
สถานการณ์ ในส่วนข้อที่ 4 คงไม่ใครพูดอีกผมจะขอมติท่านใดเห็นด้วยกับ
คณะกรรมการแปรญัตติโครงการซ่อมแซมหลังคาห้องประชุมเทศบาลต าบลกะ
ปางยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 6 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ 5 เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภาฯ ข้อที่ 5 โครงการก่อสร้างที่พักส าหรับผู้มาติดต่อราชการของเทศบาล เชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติครับ เชิญท่านสรุชัย 

นายสุรชัย  ใจกระจ่าง กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสุรชัย  
ใจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ในฐานะกรรมการแปรญัตติโครงการที่
ขอปรับลดข้อที่ 5 โครงการก่อสร้างที่พักส าหรับผู้มาติดต่อราชการของเทศบาล 
งบประมาณตั้งไว้ 472,000 บาท โครงการนี้ เห็นว่าเกิดประโยชน์กับ
ส านักงานเราท่านนายกได้เข้ามาร่วมประชุมก็เห็นด้วยตัดไป ส่วนหนึ่ง
คณะกรรมการเห็นว่าน าไปสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานให้กับพ่ีน้องประชาชน
โดยทั่วไปน่าจะเกิดประโยชน์กว่า  งบประมาณส่วนหนึ่งอาจจะเหลือหรือไม่
อย่างไรน าไปใส่ในงบกลางเพ่ือจัดซื้อหาวัคซีนโควิดมาฉีดให้พ่ีน้องประชาชน
เห็นว่าน่าจะส าคัญกว่าขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสรุชัย เชิญท่านนายกครับ 
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นายกเทศมนตรี จริงๆแล้วที่ตัดมาทั้งหมด 4 ข้อนี้ไม่ควรตัดเลยเพราะท าเพ่ือพ่ีน้องประชาชน
ต าบลกะปาง ในข้อที่ 5 มาติดต่อส่วนราชการเพราะยุคนี้โควิดเวลาพ่ีน้อง
ประชาชนมาติดต่อมานั่งรอข้างหน้าแออัดจ านวนมาก  ก็เล็งเห็นว่าถ้ามาสร้าง 

 อาคารเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนมานั่งพักคอยแล้วให้เจ้าหน้าที่ไปท าให้แล้วเอา
เอกสารมาท าในส านักงานแล้วเอาไปให้ พ่ีน้องประชาชนอันนี้คือความเห็น
ผู้บริหาร จริงๆแล้วมันดีทุกส่วนที่น าเสนอทั้ง 5 ข้อมีเหตุมีผลในที่จะด าเนินการ
พัฒนาต าบลกะปางให้เจริญงอกงามตามยุคสมัยขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสมรส 
เพียรดี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 โครงการที่พวกผมตัดก็มีเหตุมีผลแต่เรื่อง
ที่พวกผมตั้งใหม่ไม่มีเหตุมีผลหรือท่านประธานเพราะเราไม่ได้พูดถึง ที่พวกผม
ตั้งไว้ทั้งหมดก็มีเหตุมีผลโดยส่วนเนื้องาน  อย่างเรื่องที่ผมตั้งไว้โควิดฉีดวัคซีน
ล้านแปดแต่โครงการที่ตั้งไว้มติมันไม่มีขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ หลั งจากอภิปราย เสร็ จแล้ วข้อที่  5  ผมจะขอมติท่ านใดเห็นด้ วยกับ
คณะกรรมการแปรญัตติข้อที่ 5 โครงการก่อสร้างที่พักส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการของเทศบาลท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 6 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ 4 เสียง 
 งดออกเสียง 2 เสียง 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาครับ  

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร การพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติในครั้งนี้จะมี 2 วาระร่วมกันวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในส่วนของ
วาระที่ 2 เราก็ได้ผ่านไปแล้ว  ในส่วนของวาระที่ 3 นี้ก็แค่ถามที่ประชุมสภามี
มติเป็นอย่างไรเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเพ่ือที่เราจะได้ประกาศเป็นร่างเทศ
บัญญัติขออนุมัติต่อท่านนายอ าเภอใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 ในที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายหรือไม่การพิจารณาในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านสนิท 
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นายสนิท  จันทร์คง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสนิท  
จันทร์คง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ขั้นแรกขอแสดงความดีใจกับน้องๆที่
แปรญัตติให้หมู่ที่ 1 ได้งบประมาณเยอะแต่ผมมีต าหนิหนึ่งเรื่องๆแปรญัตติต้อง 

 ดูความเหมาะสม อาทิเช่นโครงการโคกระบือไม่ต้องพูดว่าใครพูดผมได้ยินมากับ
หูว่าโครงการโคกระบือมันกระจุกแต่ผมว่ามันไม่กระจุก  เพราะทั้งต าบลผมว่า
น่าจะมีวัวทุกหมู่บ้านแต่ะละหมู่บ้านต้องมีขั้นต่ าประมาณ 10 บ้านที่เลี้ยงวัว 
ผมต าหนิอยู่นิดนึงโครงการแต่ละโครงการท่านต้องรู้ว่าชาวบ้านต้องการไหมถ้า
เราตัดโครงการหมดชาวบ้านเสียประโยชน์อีก 1 ปี  ก่อนที่จะท าอะไรแต่ละ
เรื่องน่าจะคิดก่อนท าไม่ใช่ท าก่อนต่อคิด ถ้าชาวบ้านถามว่าท าไมโครงการโคถึง
ตกไปผมก็ต้องบอกว่ากรรมการแปรญัตติตัดไป อาทิเช่นยกตัวอย่างหมู่ 7 
เพราะมีมากชาวบ้านถามอยู่ว่าโครงการนี้จะได้เมื่อไหร่ ผมจะบอกชาวบ้านไป
ตามความเป็นจริงว่าเค้าแปรญัตติตัดไปหมดผมท าอะไรไม่ได้ ท างานแต่ละงาน
แต่ละอย่างอย่าระรานกันต้องดูความเป็นจริงที่ชาวบ้านต้องการไม่ใช่เอาแต่
สะใจ ผมขอเถอะครับในฐานะที่ผมอาวุโสกว่าเพ่ือนอย่าเห็นแก่บางเรื่องเรา
ท างานนี้คือต้องเห็นชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสนิท เชิญท่านสมรส 

นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสมรส  
เพียรดี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 คนที่เราเคารพก็ต้องเคารพท่านบอกว่า
คิดอะไรพูดอะไรท าอะไรให้คิดเสียก่อน  ไม่รู้ท่านพูดหมายถึงใครสมาชิกบางคน
มีมุมมองของตัวเองที่ผมบอกว่าไปตั้งไว้ท่านเห็นกับผมด้วยไหมพวกผมไม่ได้
หลับหูหลับตานั่งคิดคนเดียวทั้งเขต 1 เขต 2 พูดกันโครงการที่ผมแปรไปตัดไป 
แสดงว่าประชาชนต้องการเยอะ  ผมรู้ว่าโครงการวัวเป็นไปมาอย่างไรวัวบ้านผม
ก็มีโครงการนี้แต่มันไปอยู่ตรงไหนขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ทุกสิ่งทุกอย่างในสภาแห่งนี้ ถ้าคิดว่าน าไปพูดข้างนอกแล้วมันดีผมไม่ได้ห้ามแต่
อยากให้ทุกคนคิดรวมถึงตัวผมด้วย ถ้าน าเรื่องไปบอกกล่าวข้างนอกถ้าคิดว่า
เป็นสิ่งไม่ดีและไม่เหมาะไม่ควรน าเรื่องภายในไปสู่ภายนอกถ้าเราเล่นเกมกันมัน
ไม่จบถ้าพ่ีน้องประชาชนถามว่าโครงการโครงการโน้นถูกตัดเป็นอย่างไรผมไม่
โทษใครพดูให้ตรงท่านฟังดีๆ ทั้ง 11 ท่านลงมติด้วยกันเมื่อกี้เต็มสภารวมทั้งผม
ด้วยถึงแม้ผมไม่ยกก็พร้อมรับกับท่านทั้ง 12 ท่านถ้าชาวบ้านพูดต าหนิในฐานะ
สมาชิกคนหนึ่ง เชิญท่านสาโรจน์ครับ 

นายสาโรจน์  ใจระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนายสาโรจน์  
ใจกระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ขอกราบเรียนท่าน สท.สนิทพวก
กระผมคิดดีแล้วไม่ใช่ไม่คิด จริงๆผมไม่อยากทะเลาะอยากให้ท่านประธานท า
ความเข้าใจกับท่านสนิทวันนี้เราไม่อภิปรายว่าเพ่ือนสมาชิกด้วยกันเรื่องนี้เป็น
เรื่องของผู้บริหารเรื่องของกรรมการแปรญัตติ เรื่องการยกมือเรื่องของสภา  
ส่วนเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การได้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของหมู่ที่ 1 ผมดูในเทศบัญญัติมันไม่มีครับ  โครงการอื่นๆมาจากหน่วยงาน 
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นอกที่คิดว่าจะได้เงินสะสมเราไม่พูดถึง  ครัง้นี้เราพูดถึงเรื่องบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีซึ่งหมู่ที่ 1 ไม่ได้งบประมาณอะไรเลยในปีนี้ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านลั้น 

นายลั้น  ชูนิรมย์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายลั้น  ชูนิ
รมย์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ตามที่พวกเราในฐานะที่ฝุายนิติบัญญัติได้
อภิปรายหลายๆประเด็น ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกคนหนึ่งได้อยู่ร่วมกันเป็นฝุายนิติ
บัญญัติในฐานะตรวจสอบการท างานของคณะผู้บริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแล
การใช้จ่ายงบประมาณของคณะผู้บริหาร ณ วันนี้เรื่องของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีถ้ามองถึงทุกคนอยากให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรื่อง
งบประมาณวาระ 1 รับหลักการ วาระ 2 การแปรญัตติเราก็พลาดขาดการมี
ส่วนร่วมในบางส่วนโดยไม่ใช้หลักนิติธรรมที่จะท างานร่วมกัน ผมน าเรียนท่าน
ประธานสภาถ้าหากโอกาสหน้าปีงบประมาณหน้าน่าจะเปลี่ยนแปลงแนว
ทางการมีส่วนร่วมโดยตั้ งกรรมาธิการแปรญัตติหลายๆท่ านเ พ่ือจะได้
ปรึกษาหารือ  ฝากท่านประธานถึงคณะผู้บริหารในการท างบประมาณให้ท่าน
ได้ใช้วิจารณาณในการท างานแบบมีส่วนร่วมพูดคุยกับสมาชิก  

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านลั้น เชิญท่านสุรชัย 

นายสุรชัย  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสุรชัย ใจ
กระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ส่วนตัวผมวันนี้มาท าหน้าประชุมสภาใน
ฐานะที่เป็นกรรมการแปรญัตติก็เสนอญัตติร่วมทั้งคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 
ท่านเพ่ือเสนอผู้บริหารเพ่ือให้เพ่ือนสมาชิกในสภาได้พิจารณา  ก็ท าตามหน้าที่
ส่วนตัวผมในฐานะสมาชิกน าเสนอญัตติผ่านท่านประธานไปยังผู้บริหารก ็
แล้วแต่ผู้บริหารจะพิจารณา  พวกผมไม่ได้จะเข้ามาอภิปรายเพ่ือนสมาชิก
กันเองไม่ใช่หน้าที่ของสมาชิกๆมีหน้าที่ถ่วงดุลผู้บริหารอภิปรายผู้บริหารจะถูก
จะผิดอย่างไรมีหน้าที่ตรวจสอบผู้บริหาร ก็อยากจะพูดให้ทุกคนได้เข้าใจพวก
ผมคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ท างานมาทั้งหมดตั้งโครงการทั้ง 5 โครงการนี้
ไม่ได้เพ่ือความสะใจไม่ได้การเมืองตัด 5 ข้อก็จริงก็ได้น าเสนอแนบมาทั้ง 9 ข้อ
ก็พูดถึงท้ัง 9 ข้อด้วยว่าประโยชน์มันเกิดกับพ่ีน้องประชาชนจริงหรือไม่อย่างไร 
หรือจะเป็นการท าแบบสอบถาม  ยกตัวอย่างเช่นซ่อมหลังคาเทศบาลข้อหนึ่ง
ข้อสองซื้อวัคซีนโควิดมาฉีดให้พ่ีน้องประชาชนก็เพ่ือประโยชน์กับพ่ีน้อง
ประชาชนจริงๆ เพ่ือนสมาชิกอภิปรายเรื่องการท างานร่วมกันพวกผมเห็นด้วย
มาตั้งแต่ประชุมครั้งแรกแล้วฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารต่อไปหลังจากนี้ท า
อะไรก็ขอให้เพ่ือนสมาชิกได้มีส่วนร่วมงานของเทศบาลก็จะเดินไปได้ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสุชาติ 

นายสุชาติ  สงรักษ์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสุชาติ  สง
รักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ผมเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติที่ตัด
ไป 5 โครงการได้ 5 โครงการๆกระจุกไม่กระจายหมู่ที่ 1 ไม่ได้อะไรเลยที่ท่าน 
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นายกบอกว่าจะให้เงินสะสมนั่นมันนอกประเด็นนี่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ปัญหาบ้านเราเรียกเลือกปฏิบัติไม่ทั่วถึงฝนตกไม่ทั่วฟูาขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ถ้าหากไม่มี ส าหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวส่วนราชการเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุมผมขอปิดการประชุมครับ   

ปิดประชุมเวลา  12.40  น. 
  

 
                                                                 (ลงชื่อ)     ชลิต   ไทยทอง 
               ( นายชลิต  ไทยทอง ) 

                                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกะปาง 
                                          ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
  


